

Số: 08 /BC-THVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2022  
và triển khai nhiệm vụ năm 2023**



Thực hiện Công văn số 90/QGPCTT ngày 20/12/2022 của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, căn cứ chức năng nhiệm vụ, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) xin báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 như sau:

**I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022**

**1. Tình hình chung**

Thực hiện chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của chính phủ; chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025, Đài Truyền hình Việt Nam (THVN) đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai, rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên các kênh truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số khác của Đài THVN với nhiều hình thức đa dạng.

Thông qua hệ thống bản tin và chuyên mục, chương trình phong phú, đa dạng trên các kênh truyền hình, Đài THVN đã truyền tải các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), của các bộ, ngành, Trung ương và nhiều nội dung, mảng đề tài gắn với kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai, rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Thông tin đảm bảo về tình hình thiên tai và phòng, chống thiên tai; Phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là kỹ năng ứng phó khi xảy ra tình huống thiên tai lớn, phức tạp; Phản ánh các hoạt động diễn tập ứng phó thiên tai, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai với các nước trong khu vực; Việc nghiên cứu khoa học và đầu tư cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai...

Các nội dung tuyên truyền được Đài THVN tập trung phản ánh trong các bản tin Thời sự; bản tin Thời tiết, các chuyên mục chuyên sâu trên các kênh như Trái



đất xanh (trên kênh VTV1), Truyền hình Quân đội (kênh VTV1), Văn hóa Thể thao Quân đội (Kênh VTV1), Vì An ninh tổ quốc (VTV1), Khoa học Giáo dục Quốc phòng (Kênh VTV2), Quân khu số 1 (Kênh VTV3)... bảo đảm tiêu chí: Kịp thời, chính xác, đầy đủ và có tính dự báo cao.

Trong năm 2022, Đài THVN cũng chủ động đổi mới, cải tiến các nội dung, hình thức, phân bổ thông tin phù hợp để đảm bảo thông tin đến được với đông đảo khán giả, đạt hiệu quả tuyên truyền tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu của khán giả tiếp nhận thông tin mọi nơi, mọi lúc, ngoài phát sóng các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai trên truyền hình truyền thống, Đài THVN đã đẩy mạnh phát sóng trên nền tảng số (Báo Điện tử VTV.vn, các website và ứng dụng VTGo, Fanpage Dự báo thời tiết của VTV,..) và đã nhận được những tương tác tốt, phản hồi tích cực từ khán giả.

Ngoài ra, đã có nhiều tin, bài ghi nhận thực tế nỗ lực của Trung ương, các bộ ngành, địa phương trong việc khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai; chung tay, nỗ lực xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị của Tổng cục phòng, chống thiên tai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong chủ động ứng phó thiên tai.

## **2. Kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai**

- Một số chương trình tuyên truyền nổi bật đã thực hiện trong năm 2022:

+ Thông tin thường xuyên trong các bản tin thời tiết tổng hợp và chuyên biệt. Các bản tin thời tiết hàng ngày, thường xuyên cập nhật về tình hình thời tiết, các loại hình thiên tai (bão, lũ, hạn hán, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, xâm nhập mặn, động đất,...)

+ Phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) duy trì sản xuất và phát sóng tiêu mục “Cộng đồng Phòng chống thiên tai”, định kỳ phát sóng trong chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, với thời lượng 5-7 phút/số, định kỳ mỗi tuần 1 số, vào thứ Ba hàng tuần nhằm cung cấp những thông tin về thiên tai, bão lũ, sạt lở... Kịp thời đến người dân cả nước. Đồng thời phát những clip Phổ biến kiến thức, khuyến cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai đến người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Ví dụ như: Dấu hiệu nhận biết Lũ quét, sạt lở đất... Những việc nên và không nên làm khi có lũ quét, bão, sạt lở đất...

+ Ngoài việc đáp ứng đảm bảo các bản tin lên sóng hàng ngày, Đài THVN cũng đã hoàn thành tốt các bản tin Breaking News; các bản tin phát sinh trong các cơn bão số, áp thấp nhiệt đới; các bản tin đặc biệt về rét, nắng nóng, mưa lũ lớn kéo dài ở miền Bắc, miền Trung, triều cường, lũ trên hệ thống sông Cửu Long ở Nam Bộ,....



+ Đài THVN cũng đã thực hiện một bản tin thời tiết riêng biệt với thời lượng 4 phút/bản tin, phát sóng 19h45 (ngay sau Bản tin Thời sự) ngày Chủ nhật hàng tuần. Bản tin cung cấp các thông tin cảnh báo sớm; Đưa ra những tư vấn, khuyến cáo, hướng dẫn người dân ứng phó với từng loại thiên tai.

- Đợt tuyên truyền về cơn bão Noru từ ngày 26-28/09/2022: Từ đầu năm đến nay có 7 cơn bão và 2 cơn ATNĐ, trong đó có 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền gồm số 1, 3, 4 và 5. Đáng chú ý nhất là cơn bão số 4 ngày 26/9, bão NORU vượt qua Philippine đi vào Biển Đông. Cường độ bão mạnh nhất đạt cấp 14-15, giật cấp 17 vào sáng ngày 27/9. Sáng ngày 28/9, bão số 4 đi vào khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Đây là cơn bão có cường độ mạnh nhất trên Biển Đông và đổ bộ vào nước ta tính từ đầu mùa bão năm 2022 đến nay. Đài THVN đã liên tục cập nhật diễn biến của cơn bão này và diễn biến mưa lớn, gió mạnh trước, trong, sau bão trong các bản tin trên VTV1, VTV8, tư vấn cho người dân cách phòng chống bão theo đúng các diễn biến của bão. Đài THVN đã cử các phóng viên đến các địa bàn bị ảnh hưởng do bão. Khi bão lên khẩn cấp đã phát sóng các bản tin đặc biệt trực tiếp một tiếng 1 lần, không chỉ trên các kênh sóng mà kết hợp phát sóng trên các nền tảng số và mạng xã hội.

- Đợt tuyên truyền mưa lớn miền Trung từ ngày 14-16/10/2022: Đợt mưa từ ngày 14-16/10 do không khí lạnh kết hợp với bão số 5 nên ở Trung Trung Bộ mưa to đến rất to. Đặc biệt ở Đà Nẵng mưa lịch sử vào ngày 14/10, chưa đầy 1 ngày (16 tiếng) mưa lên đến 795mm, vượt lượng mưa trung bình cả tháng 658mm, vượt kỷ lục mưa 1 ngày từng ghi nhận 635mm. Hệ quả cả thành phố ngập sâu trong biển nước, 3900 nhà bị ngập từ 0,4-1m, nhiều xe cộ, tài sản hư hỏng, 4 người bị thiệt mạng. Đài THVN đã đưa thông tin cảnh báo sớm trước 1 ngày. Bám sát diễn biến mưa lớn, đưa tin liên tục trên các bản tin thời sự, Chuyển động 24h, Việt Nam hôm nay trên kênh VTV1, và các bản tin thời sự của kênh VTV8. Sau đợt mưa, Trung tâm Thời tiết của Đài cũng sản xuất chương trình phân tích đánh giá và bài học rút kinh nghiệm từ đợt mưa này trong Việt Nam hôm nay, Bản tin thời sự 19h.

- Đợt tuyên truyền về triều cường lịch sử tháng 10/2022: Đợt triều cường vào tháng 10/2022, tại Cần Thơ con nước nhiều ngày vượt báo động 3. Trong đó, đỉnh triều 2,27m vào ngày 12/10 đã đạt mốc cao nhất từ trước đến nay, cao hơn kỷ lục cũ 2,25m của năm 2019. Tại trạm Mỹ Thuận, Vĩnh Long cũng xác lập mức kỷ lục mới về triều cường. Con nước cao nhất 2,17m ngày 12/10, cao hơn 5cm so với mức lịch sử cũ năm 2017. Nguyên nhân là do vừa có không khí lạnh phía Bắc xuống, gió chướng thổi vào cửa biển, lại trùng với thời kỳ đỉnh lũ năm nên cộng hưởng khiến con nước lên cao. Triều cường cao kỷ lục gây ngập úng trên phạm vi rộng ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Đài THVN đã đưa tin cảnh báo, hướng dẫn





người dân cách bảo vệ tài sản và tính mạng khi thủy triều cao ngập vào nhà dân, cũng như việc di chuyển an toàn tại các khu vực trũng thấp trên các kênh VTV1, VTV Cần Thơ (kênh dành riêng cho khán giả các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ).

- Trong tháng 12, khi các đợt không khí lạnh về liên tục, gây tình trạng rét đậm rét hại kéo dài ở vùng núi, Đài THVN đã sản xuất các nội dung cảnh báo sớm phòng chống rét cho gia súc vật nuôi trong chương trình Việt Nam hôm nay.

### **3. Về công tác phòng, chống thiên tai tại trụ sở làm việc của Đài THVN**

Song song với nhiệm vụ tuyên truyền đậm nét, kịp thời cho khán giả về tình hình diễn biến mưa bão, thời tiết, thiên tai, Đài THVN cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình đảm bảo an toàn cơ quan, trụ sở làm việc mỗi khi thời điểm thời tiết có những diễn biến bất thường. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Đài được thành lập do Lãnh đạo Đài làm Trưởng ban, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị phụ trách quản lý các trụ sở làm việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiệp vụ để không ảnh hưởng đến hoạt động chung như: vệ sinh sạch sẽ, cắt tỉa cành cây trong khuôn viên, đóng cửa kính tại các nhà cao tầng, gia cố các vị trí trọng yếu, cải tạo sửa chữa cơ sở bị xuống cấp... bảo vệ tài sản chung. Các trạm, cột phát sóng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng được gia cố, đảm bảo an toàn cho tài sản và sản xuất phát sóng các chương trình của Đài THVN. Qua đó, góp phần vào kết quả chung trong công tác tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

## **II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023**

### **1. Phương hướng**

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành triển khai hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền gắn với Kế hoạch Phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 trên các kênh sóng và nền tảng số của Đài THVN.

- Tiếp tục phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) duy trì sản xuất và phát sóng tiêu mục “Cộng đồng Phòng chống thiên tai”; Phối hợp với Tổng cục Phòng chống thiên tai sản xuất, phát sóng các Clip ngắn phổ biến kiến thức về thiên tai để nâng cao nhận thức của người dân.

- Tiếp tục xây dựng các bản tin chuyên biệt để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho người dân về các loại hình thiên tai thường xảy ra. Mục đích là nhằm dần dần thay đổi nhận thức, tư duy của khán giả các độ tuổi... xây dựng ý thức phòng chống thiên tai từ cộng đồng để việc phòng chống thiên tai ngày càng chủ động, hiệu quả.

- Về nội dung tuyên truyền: Tăng cường đưa tin, bài phổ biến về các loại thiên tai, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập. Tăng cường



tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị phòng chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai.

- Về thời điểm tuyên truyền: Nên thực hiện tuyên truyền theo tháng hoặc quý theo theo diễn tiến của thời tiết trong năm, tạo thuận lợi đưa thông tin dạng cảnh báo, trước trong và sau thiên tai.

- Thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tập huấn nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cảnh báo, đảm bảo an toàn cho tài sản, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại trụ sở làm việc của cơ quan. Rà soát, đánh giá đề bảo dưỡng, sửa chữa, gia cố kịp thời với các cột anten và cơ sở vật chất có nguy cơ mất an toàn khi chịu tác động của thiên tai.

## 2. Đề xuất

- Đề nghị các bộ, ngành, cục, vụ liên quan tăng cường trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai cho Đài THVN thường xuyên, liên tục hơn và xem xét đẩy mạnh hỗ trợ, phối hợp với Đài THVN trong việc xây dựng các chương trình tuyên truyền gắn với Kế hoạch Phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 để Đài THVN có thể chủ động triển khai và tổ chức công tác tuyên truyền tốt hơn nữa.

- Đài THVN cũng đề nghị cơ quan chức năng gấp rút xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai đa mục tiêu, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng hiện có, ưu tiên khu vực ven biển; xây dựng hệ thống thông tin, cảnh báo sớm đa thiên tai tại cộng đồng, có tính đến khả năng tiếp cận của tất cả các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, điều kiện về địa lý, kinh tế, văn hóa xã hội và tập quán sinh hoạt của người dân ở từng vùng, miền khác nhau... Nguồn thông tin cảnh báo sớm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp cho cơ quan tuyên truyền nhanh chóng đưa thông tin đến với khán giả. Đó cũng là dữ liệu quan trọng để xây dựng các chương trình phân tích, bình luận, rút kinh nghiệm trước, trong, sau thiên tai, thậm chí là ngay cả khi không có thiên tai.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phòng, chống thiên tai năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đài THVN, kính gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai để tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai;
- Lãnh đạo Đài;
- BCH PCTTTKCN của Đài THVN;
- Lưu: VT, VP.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đình Đắc Vĩnh**